

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าสุตรอบ 1 เดือน,ลดความเสี่ยงก่อนประชุมกนง.-เฟดคงแผนขึ้นตบ.

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 1 เดือน ที่ 33.24 ขณะที่นักลงทุนลดความเสี่ยงด้วยการขายเงินบาท และซื้อคืนดอลลาร์ ก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ในวันนี้ ท่ามกลางเสียงเรียกร้องที่มีมากขึ้น ให้กนง.ปรับลดดอกเบี้ยลง

*เงินบาทยังถูกกดดันจากการอ่อนค่าของสกุลเงินภูมิภาค ซึ่งถูกกดดันจากความกังวลต่อสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี และความเห็นของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ที่จะยังเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปตามที่ประกาศไว้

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทในช่วงก่อนทราบผลประชุม กนง. จะแกว่งตัวในรอบ 33.20-33.25

*กนง.จะประกาศมติการประชุมเรื่องอัตราดอกเบี้ยในช่วงบ่ายวันนี้ โดยนักเศรษฐศาสตร์ 21 คนในโพลล์รอยเตอร์ คาดว่า กนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 1.50% ต่อไป ซึ่งใกล้ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ แม้มีการเรียกร้องให้ลดดอกเบี้ยลง เพื่อชะลอการแข็งค่าของบาทก็ตาม ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ 1 รายคาดว่า กนง.จะลดอัตราดอกเบี้ย 0.25%

*นางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟด กล่าววานนี้ว่า เฟดจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อไป แม้มีความไม่แน่นอนอย่างมาก เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐ

*นางเยลเลน กล่าวว่า จะพิจารณาข้อมูลเงินเฟ้อและตลาดแรงงานของสหรัฐอย่างใกล้ชิด ในช่วงหลายเดือนข้างหน้า เพื่อประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจ

*ประธานเฟดระบุด้วยว่า "ขณะที่กำหนดเวลาของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อาจจะไม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่ก็มีแนวโน้มที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป"

*บรรดาเทรดเดอร์สัญญาล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นคาดว่า มีโอกาสราว 76% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธ.ค.นี้ แต่คาดว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในปีหน้า

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 150.18 ล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 425.71 ล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุคงเหลือเกิน 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 250.81 ล้านบาท

*08.55 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.24/26 จาก 33.17 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 39.202/224 จาก 39.095 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 112.38/40 จาก 112.22 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1787/88 จาก 1.1791 เมื่อวาน

"บาทอ่อนค่า จากการลดความเสี่ยงของนักลงทุน ด้วยการ short covering ดอลลาร์ ก่อนการประชุม กนง.วันนี้ ตลาดส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้คาดว่าการลดดอกเบี้ย แต่ก็คอยดู statement หลังการประชุมว่าจะออกมาอย่างไร" ดีลเลอร์กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้